



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า 6

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"เมืองไทยไปทางไหนดี...?"

โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แม้จะรู้สึกเสี่ยงที่หาญกล้าตั้งคำถามระดับประเทศที่ปัจจุบันเจอใคร มักจะถามแบบมีเลศนัยว่าเป็น
ยังไงไปทางไหนดี คำตอบมีหลายทิศทาง ขึ้นอยู่กับใครมองด้านใด

ในสังคมยุคข่าวสารข้อมูลเข้าถึงรวดเร็วติดจรวด ทำให้เกิดภาวะความเครียดได้ง่ายรวมทั้งเกิด
ทัศนคติเบี่ยงเบนจากหลักเหตุผล ความคิดที่ใช้อารมณ์ตัดสินเป็นไปได้กับข่าวที่เสพโดยขาดการ
ไตร่ตรอง

**เมืองไทยไปทางไหนดี...? ขึ้นอยู่กับถามใคร รัฐบาลตอบว่าก็ไปตามปกติ มีรัฐบาล
คณะรัฐมนตรี บริหารประเทศ ดำรวจ ทหาร ดูแลความเรียบร้อย หากถามพันธมิตรจะตอบ
ถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลหุ่นเชิด ต้องขับไล่ออกไป สร้างการเมืองใหม่**

การยื้อสองฝ่าย คือการแบ่งข้างชัดเจน นักวิชาการหลายกลุ่มยึดแนวพิราบขาว คือขอแบบสันติ ไม่
เน้นความรุนแรง ยึดสีขาวเป็นพลังบริสุทธิ์

ผู้เขียนคงไม่บังอาจไปแนะนำแนวทาง ดูจะมีทิศทางกันเดินอย่างชัดเจน โดยปรับเข้าหากันยาก
มาก เส้นขนานของทั้งสองฝ่าย ยิ่งมองยิ่งยากมาบรรจบกัน

ความแปลกแยกของคนในสังคม ก่อตัวมาอย่างน้อย 3 ปี มารุนแรงยิ่งในกลางปีนี้แบบที่ไม่เคยมีมา
ก่อนในทางจิตวิทยา ถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม (Deviant Behavior) คือ เสพข่าวเข้าใจ
จิตวิทยาหมู่-กลุ่ม พวกใคร พวกมัน

ผู้เขียนวิงวอน ทุกฝ่ายให้ใช้ "สติ" ไตร่ตรอง ความรุนแรงด้วยอาวุธ, กิริยา, ภาษา, ท่าทางไม่ช่วย
ให้แก่ปัญหาได้ อารมณ์แห่งความโกรธ คือมารร้ายที่ทำให้ขาดสติ

สังคมไทยไม่ใช่เป็นเช่นนี้ วิถีเอามัน เอาคืน มันกลืนให้สังคมจมอยู่ในห้วงแห่งอเวจีสีดำ ยากที่จะ
เยียวยาแก้ไข บางครั้งคิดได้ก็สายไปแล้ว

วิงวอนทุกฝ่าย อย่าโถมไฟเข้ากองเพลิง บ่อยครั้งที่ไฟจะมอด เกือบจะจบ แต่ดันมีคนใส่เชื้อเข้าไป
เติม เปลวไฟแห่งพลังโกรธก็โถมทับมาอีกเป็นระลอกอย่างน่าเสียใจ

แม้ใจจะเลือกข้างอยู่ข้างแต่ในยามที่สังคมเข้าภาวะ Lost-Lost เหมือนจะจุดกันจุ่มกันเหว ผู้เขียน
อยากวิงวอนทั้งสองฝ่าย ถอยคนละ 2 ก้าว ลดตัวตน มาหยุดคิดสิ่งที่ตนเองกระทำตามหลักเหตุ

และผลหรือไม่

ภาครัฐจัดการ ปรับตัวด้วยท่าที ผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่าเล่นเอามั่น ล้ำพั้งตัวคณะรัฐมนตรี สุดียุคสมชาย! ก็เหมือนหนามทิ่มใจประชาชนแล้ว ต้องประกาศให้ชัดว่าขอบริหารประเทศในภาวะเช่นนี้สักกี่วัน ก็เดือน เพื่อล้างไฟใหม่...ผู้อยู่เบื้องหลังอย่ายุยงนายกรัฐมนตรี้ให้เสียผู้เสียคน ยามนี้ไม่ปกติแน่ จะเห็นความชอบธรรมตามหลักนิติศาสตร์ชาติรัฐศาสตร์ หรือแอบบ้ำไสยศาสตร์ มันจะไม่มี ศักดิ์ศาสตร์ให้เขยชม

พันธมิตรกู้ชาติ คงต้องปรับทิศทางท่าที หากทางออกให้สังคมให้ได้ ว่าหากปรับปฏิรูปสังคมใหม่ จะเป็นเช่นใด ข้อดี ข้อด้อย จะเป็นมุมเช่นใด การรวมพลยึดทำเนียบอาจต้องประเมินเป้าหมายเช่นใด การเสนอแผนระยะต่าง เพื่อให้รัฐบาลทำอะไร จะเจรจาเพื่อเป้าหมายสร้างชาติอย่างไร

ผู้เขียนเป็นแค่นักวิชาการตัวเล็กๆ ที่อยากให้สังคมไทยมีวิถีเช่นเดิม คอยกันได้ทุกเรื่องไม่เครียดงายสบายๆ กับความเป็นอยู่ ไม่ต้องลุ้นว่า ตื่นขึ้นพรุ่งนี้จะมีเรื่องมันส์ ให้สะเทือนใจเครียดแบบใด

วิงวอน ยามนี้สังคมไม่ปกติ ทุกฝ่ายต้องลงมาร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่ยาให้และนี่คือประเทศไทย อันมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าของแผ่นดิน

โปรดตั้งสติค่อยๆ ให้ตรอง ถอดรหัส ความโกรธ หลงในพวก และโลกมัวเมา ในอำนาจ...

หากรู้ไม่ไหว คินอำนาจให้ประชาชนเถอะ แม้จะแก้ไขไม่ได้เด็ดขาด แต่ไฟลัดวงจรปฏิวัติ ไม่เกิดขึ้น เป็นบุญของประเทศแล้ว

ถ้าทนซื้อเวลาไปเรื่อย แม้แผ่นดินไทยอาจไม่มีอยู่ด้วย กราบละสูงสุดคินสุสามัญ ทั้งส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ ทำบุญให้ประเทศ ลองหยุดสักฝ่าย

มั่นใจได้ว่า ปุถุชนคนไทยผู้ประเสริฐจะพิพากษาเองว่า ใครกันแน่ที่รักแผ่นดินเกิดอย่างแท้จริง?

หน้า 6